

ประจำวันที 4-9 พฤศจิกายน 2558

ผู้ส่งออกข้าวหอม 2.6 พันล. ช่วยพยุงราคาข้าวหอมมะลิ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ได้แจ้งให้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการดูแลราคาข้าวหอมมะลิใหม่ ฤดูนาปี 2558/2559 เริ่มรับซื้อข้าวสารในตลาดทันทีให้ครบตามจำนวน 100,000 ตัน โดยใช้งบกว่า 2,600 ล้านบาท เพื่อช่วยพยุงราคาข้าวหอมมะลิใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดไม่ให้ตกต่ำและเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวหอมมะลิในช่วงต้นฤดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ริเริ่มโครงการนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ภาคเอกชนจะลงไปช่วยเหลือชาวนาไทยและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทยจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลและช่วยเหลือชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อเลี้ยงประชากรในประเทศ และทำให้ประเทศมีสินค้าข้าวหอมมะลิที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาในตลาดโลก

สำหรับแนวทางดำเนินโครงการ คือ สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการจะรับซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ราคาไม่ต่ำกว่า 26,000 บาทต่อตัน (คำนวณเป็นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 13,000-13,500 บาท) และคุณภาพข้าวเป็นไปตามมาตรฐานส่งออกส่งถึงโกดังผู้ส่งออกที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หรือโกดังที่สมาคมอนุมัติและจะเก็บรักษาข้าวจำนวนดังกล่าวเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยจะไม่มีให้นำข้าวสารส่วนนี้ออกสู่ตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการดำเนินการโครงการนี้ สมาคมฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าดอกเบี้ย ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า ค่าเช่าโกดัง ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าธรมยา และค่าบริหารจัดการภายในโกดัง ในช่วงของการเก็บรักษาระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะรวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 50 ล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เตรียมเซ็นขายข้าวจีทูจีอินโดฯอีก 5 แสนตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยได้ตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government : G to G) กับ BULOG หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย ปริมาณรวม 500,000 ตัน มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับ BULOG ได้ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งสัญญาซื้อขายข้าวดังกล่าว ส่งสัญญาณเชิงบวกในการสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี

สำหรับปริมาณข้าวที่ทำการซื้อขายนั้นปริมาณ 500,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 50,000 ตัน และข้าวขาว 15% ปริมาณ 450,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีกำหนดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559 ให้แล้วเสร็จ โดยจากนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดสรรส่วนแบ่งให้ผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกจัดหาและส่งมอบข้าวให้ BULOG ตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวรัฐร่วมกับเอกชน (G+P) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นสัญญา G to G เพิ่มเติมจากที่รัฐบาลไทยชนะการประมูลและทำสัญญาขายข้าว G to G กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปแล้วปริมาณ 300,000 ตัน เป็นข้าวขาว 25% นอกจากนี้ รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวให้รัฐบาลจีน ภายใต้สัญญาฉบับเดิมอีก 300,000 ตันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี

2558 และอยู่ระหว่างกำหนดนัดหมายลงนามสัญญาซื้อขายข้าวฉบับใหม่กับรัฐบาลจีนอีก 1 ล้านตัน ซึ่งมีกำหนดส่งมอบในปี 2559 ต่อเนื่องจากสัญญาเก่า

"การที่รัฐบาลไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายข้าว G to G ได้กับหลายประเทศดังกล่าว ส่งผลให้มีตลาดรองรับข้าวในช่วงต้นฤดูนี้กว่า 1 ล้านตัน นอกเหนือจากการซื้อขายโดยภาคเอกชนที่ยังคงมีอยู่ตามปกติ จึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้"

นางอภิรดีกล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่คาดว่าจะมีผลต่อเนื่องจนถึงปี 2559 คาดว่าประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะยังมีความต้องการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดี ต่อการส่งออกและราคาข้าวของไทย ในขณะที่เดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องติดตามสถานการณ์การผลิต การค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้าวที่เหมาะสมในระยะต่อไป รวมทั้งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกได้รับจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย และสำหรับข้าวในสต็อกรัฐบาลขณะนี้ก็ยังไม่มีแผนที่จะระบายเนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวใหม่ออก หากระบายช่วงนี้จะมีผลกระทบต่อราคาข้าวเบื้องต้นมองว่าอาจจะระบายข้าวในสต็อกได้ช่วงหลังเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2559 โดยระหว่างนี้ก็ให้ศึกษาและกฎระเบียบ การตรวจสอบสำหรับการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอยู่

อย่างไรก็ดี เป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปี 2558 ยังอยู่ที่ 10 ล้านตัน ซึ่งมั่นใจว่าจะทำได้ และขณะเดียวกันการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ปีนี้สามารถขายข้าวไปแล้ว 2 ล้านตันซึ่งขายได้มากกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้แทนการค้าข้าวจากฮ่องกง เดินทางมาตลาดข้าวของไทยและสามารถเจรจาซื้อขายข้าวไปได้ 43,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ซื้อข้าวหอมมะลิ โดยคาดว่าจะเร่งทำสัญญาซื้อขายข้าวได้ในเร็วนี้ ส่วนการเดินทางไปอิหร่านปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้แทนเข้าร่วมไปด้วยเพื่อเจรจการค้าข้าวต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไทยทวงคืนส่วนแบ่งตลาดข้าวฮ่องกงสำเร็จ

นายวิทย์กร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง กล่าวว่า ผู้นำเข้าชาวฮ่องกงสั่งซื้อข้าวหอมมะลิใหม่จากไทยกว่า 4 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท โดยขณะนี้ไทยสามารถทวงคืนส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงได้แล้ว ส่วนปีหน้าตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งเพิ่มจากปีนี้อีก 10%

"ฮ่องกงนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิจากไทยมาก โดยเฉพาะข้าวใหม่ เพราะมีคุณภาพดี การเดินทางมาครั้งนี้มีการสั่งซื้อทันที 43,000 ตัน คาดว่า ราคาข้าวใหม่ของไทยปีนี้ไม่ตกต่ำแน่นอน เพราะรัฐบาลมีมาตรการพยุงราคาแล้ว ขณะที่มูลค่าค้าต่างชาติติดต่อขอซื้อเข้ามามากมาย"

ทั้งนี้จากการนำคณะผู้ซื้อข้าวฮ่องกงเดินทางมาเจรจาซื้อข้าวในไทยในสัปดาห์นี้ ทำให้มีการสั่งซื้อข้าวจากไทยทันที และซื้อต่อเนื่องอีกทั้งปี รวมประมาณ 43,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ทั้งหมด

นายวิทย์กร กล่าวว่า ในปีนี้มั่นใจว่าส่วนแบ่งตลาดข้าวของไทยในฮ่องกงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 57-60% ของปริมาณข้าวที่ฮ่องกงนำเข้าทั้งหมด หรือประมาณ 150,000-160,000 ตัน ส่งผลให้ไทยสามารถยึดตลาดข้าวฮ่องกงกลับคืนมาได้แล้ว จากก่อนหน้านี้ที่เสียตลาดให้กับข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่า และในปีหน้าตั้งเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งอีก 10% จากปีนี้ คิดเป็นปริมาณเกือบ 200,000 ตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อิเหนาซื้อข้าวไทย 5 แสนตันมูลค่า 8 พันล้าน-พาณิชย์โยนผู้ส่งออกแบ่งโควตา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เผยว่า ในสัปดาห์หน้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐ บาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับบาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย รวม 500,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 50,000 ตัน และข้าวขาว 15% ปริมาณ

450,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ มีกำหนดส่งมอบเดือน พ.ย.2558 - มี.ค.2559 มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดสรรส่วนแบ่งให้ผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกจัดหาและส่งออกข้าวให้ลูกค้า สำหรับสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลอินโดนีเซีย เป็นสัญญาจีทูจีเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลไทยได้ชนะการประมูลและทำสัญญาซื้อขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปแล้ว 300,000 ตัน เป็นข้าวขาว 25%

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการส่งมอบให้รัฐบาลจีนภายใต้สัญญาฉบับเดิมอีก 300,000 ตัน คาดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 และอยู่ระหว่างกำหนดนัดหมายลงนามสัญญาซื้อขายข้าวฉบับใหม่กับรัฐบาลจีนอีก 1 ล้านตัน ระยะเวลาส่งมอบในปี 2559 ต่อเนื่องจากสัญญาเก่า

"การที่รัฐบาลไทยสามารถ ทำสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีกับหลายประเทศ ส่งผลให้มีตลาดรองรับข้าวในช่วงต้นฤดูนี้กว่า 1 ล้านตัน นอกเหนือจากการซื้อขายโดยภาคเอกชนที่ยังคงมีอยู่ตามปกติ จึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้" นางอภิรดีกล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจากปัญหาภัยแล้งในหลายประเทศ ที่คาดว่าจะมีผลต่อเนื่องจนถึงปีหน้า ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าว สำคัญของไทย โดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จะยังมีความต้องการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นโอกาสดีต่อการส่งออกและราคาข้าวของไทย ขณะเดียวกัน ต้องติดตามสถานการณ์การผลิต การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้าวที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นด้วย

นายวิฑูรย์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ จากการนำคณะผู้ซื้อข้าวฮ่องกงเดินทางมาเจรจาซื้อข้าวในไทย ทำให้มีการสั่งซื้อข้าวจากไทยทันที และซื้อต่อเนื่องอีกทั้งปีประมาณ 43,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ทั้งหมด

ทำให้มั่นใจว่าในปีนี้นั้น ส่วนแบ่งตลาดข้าวของไทยในฮ่องกง เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 57-60% ของปริมาณข้าวที่ฮ่องกงนำเข้า ทั้งหมด หรือประมาณ 150,000-160,000 ตัน ส่งผลให้ไทยสามารถยึดตลาดข้าวฮ่องกงกลับคืนมาได้แล้ว จากก่อนหน้านี้เสียตลาดให้กับข้าวจากเวียดนาม นามที่ราคาถูกกว่า และในปีหน้า ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งอีก 10% จากปีนี้ คิดเป็นปริมาณเกือบ 200,000 ตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ชี้แจงระบายข้าวสต็อกรัฐบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ของ นายวัลลภ ตังคณานุก์ษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เรื่องการบริหารจัดการข้าว จากโครงการรับจำนำข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2557 มีข้าวในสต็อกทั้งหมด 18 ล้าน 7 แสนตัน แยกเป็นข้าวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 ล้านตัน ข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน 6 ล้านตัน ข้าวขาดบัญชี 4 แสนตัน โดยได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของคลังข้าวในกลุ่มที่ข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน และข้าวขาดบัญชีแล้ว และมีข้าวนอกสต็อกที่ต้องตรวจสอบอีก 3 แสนตัน มีรายจ่ายในการเก็บรักษาข้าวเดือนละประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลต้องแบกรับ

ส่วนการระบายข้าวช่วงที่ผ่านมา ได้ระบายข้าวไปแล้ว 5 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 52,300 ล้านบาท คงเหลือข้าวในสต็อก 13 ล้าน 7 แสนตัน โดยได้ชะลอการระบายข้าวบางช่วง เพื่อพยุงราคาข้าวไม่ให้กระทบต่อข้าวออกใหม่ ส่วนข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานจะเริ่มระบายได้หลังเดือนธันวาคมนี้ ในกระบวนการประมูลเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่รัดกุม ชัดเจน และไม่ให้นำข้าวกลับมาไหลเวียนในตลาดกระทบต่อคุณภาพข้าวไทยและยืนยันว่า คำสั่งตามมาตรา 44 เป็นเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ป้องกันการถูกฟ้องร้อง แต่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้ สามารถระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจีแล้วกว่า 2 ล้านตัน จากเป้าหมายการส่งออกข้าวรวม 10 ล้านตัน ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศ ได้ตกลงซื้อ-ขาย

ข้าวจีทูจี กับหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย 5 แสนตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% 50,000 ตัน และข้าวขาว 15% 4 แสน 5 หมื่นตัน ซึ่งเป็นข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 และอยู่ระหว่างกำหนดนัดหมายลงนามสัญญาซื้อขายข้าวฉบับใหม่ กับรัฐบาลจีนอีก 1 ล้านตัน มีกำหนดส่งมอบในปี 2559 คาดว่า จะส่งผลดีต่อราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ขณะที่ภาวะภัยแล้ง ทำให้ผู้นำเข้าข้าวนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไทยสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดกลับมา

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่อีสานสำรวจผลผลิตข้าว เพื่อกำหนดกลยุทธ์ผลักดันการส่งออก

นางอภิรตี ดันตรารภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.นี้ เพื่อศึกษาภาวะผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 58/59 และรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมากำหนดมาตรการ และกลยุทธ์ในการเร่งรัดผลักดันการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เพื่อยกระดับรายได้ของผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ

นอกจากนี้ ยังจะซักซ้อมความเข้าใจให้กับชาวนาผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวยุ่งฉาง เพื่อเก็บข้าวเอาไว้รอการขายในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกน้อยลง ที่ได้เริ่มโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยขอให้ชาวนาที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลีย้ายพื้นที่นำข้าวออกขายในช่วงนี้ เพราะผลผลิตข้าวเปลือกออกพร้อมกันจำนวนมาก อาจทำให้ขายได้ในราคาต่ำ

ส่วนโครงการของผู้ส่งออก ที่จะรับซื้อข้าวสารหอมมะลิในตลาดปริมาณ 100,000 ตันมาเก็บไว้เพื่อรอการขายในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นการซื้อเพิ่มเติมจากการซื้อขายตามปกติอยู่แล้ว ในราคาตันละ 26,000 บาท เมื่อคิดเป็นข้าวเปลือกจะอยู่ที่ตันละ 13,500 บาทนั้น คาดว่าภาคเอกชนจะเริ่มซื้อได้ในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ขอให้ชาวนาอย่าเพิ่งรีบขายเช่นกัน

"รัฐบาลมีมาตรการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำแล้ว โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิในช่วงต้นฤดู หรือในเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้ ที่ผลผลิตข้าวออกพร้อมๆ กันจำนวนมาก ทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อชะลอการขาย การจำนำยุ่งฉาง การให้ภาคเอกชนรับซื้อข้าวสารครั้งละ 100,000 ตันนั้น น่าจะทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้ไม่ต่ำกว่าตันละ 13,500 บาท ถ้าราคายังไม่สูงขึ้น ภาคเอกชนจะซื้อเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ผู้นำเข้าฮ่องกง และสิงคโปร์ จะมาไทยเร็วๆ นี้ เพื่อดูผลผลิต และเจรจาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทยด้วย"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ดันปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เป้า 3 ปี 2 หมื่นไร่

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อป้อนความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 หมื่นไร่ จากปัจจุบันมีประมาณ 5 พันไร่ มีผลผลิตเพียง 1.5 พันตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโซนนิ่งการเพาะปลูกโดยพื้นที่ที่เหมาะสมเบื้องต้น เช่น ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ พิจิตร เป็นต้น โดยจะคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูก การควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มีการเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์จริงๆ

ขณะเดียวกัน จะเชิญ สหพันธ์เกษตรกรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่ให้การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรวจและให้การรับรองข้าวไรซ์เบอร์รี่ของไทย ซึ่งจะทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นที่ยอมรับ และสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันข้าวไรซ์เบอร์รี่ของไทยมีตลาดภายในประเทศรองรับ และตลาดต่างประเทศ มีทั้งจีน เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐ โดยราคาจำหน่ายสูงกว่าข้าวหอมมะลิ ซึ่งไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 50 บาท หากส่งออกไปต่างประเทศ จะขายได้ถึง กก.ละ 200 บาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โคราชลุย ขายข้าวนาปีค้ำสต็อก 1.2 หมื่นตัน

นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2558 เกี่ยวกับการระบายข้าวเปลือกตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ว่า หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครราชสีมา เปิดประมูลขายข้าวเปลือกและกำหนดยื่นซองประมูลราคาตามโครงการเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอยื่นซองประมูลราคาแม้แต่รายใด จึงต้องเปิดประมูลราคาครั้งที่ 2 และเร่งหาวิธีการระบายข้าวจำนวนนี้ให้หมดก่อนการเปิดฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงในเดือน ธ.ค. 58-ม.ค. 59

ปัจจุบันยังคงเหลือข้าวเปลือกหอมมะลียู่ 12,985.64 ตัน มูลค่า 161,015,000 บาท เหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,838 ราย และสถาบันเกษตรกร 1 ราย จากยอดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 53,701 ตัน มูลค่า 759,509,000 บาท เหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 8,382 ราย และสถาบันเกษตรกร 1 ราย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยื่นซองประมูล คือ ผู้ชนะการประมูลจะต้องบริหารจัดการเรื่องการขนส่ง การรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรตามยุ่งฉางต่างๆ เอง เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เป็นให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปส่งให้กับผู้ชนะการประมูล ณ หน้าโรงสีในเขตต่างๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไข โดยเพิ่มค่าขนส่งให้กับเกษตรกรตันละ 300 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งโรงสีและเกษตรกรให้สามารถระบายข้าวให้หมดก่อนถึงฤดูกาลใหม่ โดยต้องยื่นซองราคาและเปิดซองประมูลราคาไปแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้ และเร่งระบายข้าวออกให้หมดภายใน 10 วัน

สำหรับปีการผลิต 2558/2559 (ณ กันยายน 2558) จังหวัดนครราชสีมาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,800,000 ไร่ เกษตรกรขึ้นทะเบียน 205,059 ครัวเรือน ปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 70% ข้าวเจ้า 25% ข้าวเหนียว 5% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ประมงภัยแล้ง 52,363 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ 1.6 ล้านตัน เก็บไว้ทำพันธุ์และบริโภคในครัวเรือน 225,000 ตัน คงเหลือผลผลิตออกสู่ตลาด 1.3 ล้านตัน

ด้านนายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์ ตัวแทนชมรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว หากไม่เร่งระบายข้าวที่ยังค้างโครงการเก่าออกให้หมดจะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เหลืออยู่ 1,839 ราย ไม่มีตลาดที่จะรับซื้อข้าวและเกิดความเดือดร้อน ซึ่งตนเห็นด้วยกับการให้เกษตรกรขนส่งมายังหน้าโรงสี ถ้าได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สมาชิกในชมรมยินดีที่จะเข้าร่วมประมูลทั้ง 6 เขต

"เริ่มมีข้าวใหม่ทยอยออกสู่ตลาดแล้ว แต่สถานการณ์ราคาไม่ค่อยดีนัก ปรับลดลงจากเดิมตันละ 14,000 บาท ลดลงเหลือ 12,000 บาท อีกทั้งตลาดฮ่องกงไม่รับซื้อข้าวเก่า ต้องการซื้อข้าวใหม่และเน้นข้าวหอมมะลิ ช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดใหม่รับซื้อ กก.ละ 40 บาท ตอนนี้อยู่ที่ กก.ละ 25.5 บาท และราคามีแนวโน้มลดลงไปเรื่อย ๆ ทำให้โรงสีหันไปรับซื้อข้าวใหม่มากกว่าข้าวเก่า และในเมืองจันทบุรีนโยบายไม่รับซื้อข้าวเก่า โดยก่อนรับซื้อจะทำการทดสอบข้าว หากพบว่าเป็นข้าวเก่า ตลาดจีนจะยกเลิกการสั่งซื้อข้าวทันที ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งระบายข้าวที่ค้างสต็อกออกให้หมดโดยเร็ว" นายทวีศักดิ์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

~~~~~

## เวียดนาม

รัฐบาลได้ปรับเป้าหมายส่งออกข้าวในปีนี้เป็น 7-7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านตันก่อนหน้านี้ ซึ่งยังไม่รวมตัวเลขส่งออกทางแนวชายแดน เพราะในปีนี้เวียดนามมีคำสั่งซื้อจากเวียดนามและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ต.ค. 2558 มีจำนวน 687,663 ตัน มูลค่า 269.502 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.48% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 570,769 ตัน มูลค่า 267.301 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ต.ค. 2558 มี 5.038 ล้านตัน มูลค่า 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 5.97% และมูลค่าลดลง 11.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.358 ล้านตัน มูลค่า 2,337 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาชี้ราคาตลาด (Indicative prices) ของข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย วงการค้าข้าวเวียดนามระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ซื้อไม่สนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามในระดับราคานี้โดยต่างหันไปซื้อจากประเทศปากีสถานและไทยที่มีราคาถูกกว่าแทน ขณะเดียวกันวงการค้าระบุว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูล่าสุดได้สิ้นสุดลงแล้ว ส่วนผลผลิตฤดูใหม่ในเขตที่รายลุ่มน้ำโขงจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ก.พ. ปีหน้า

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 39,064 ตัน เพิ่มขึ้น 44.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,969 ตัน ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,418 ตัน ในเดือน ต.ค. 2557 โดยในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 408,169 ตัน เพิ่มขึ้น 33.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 304,788 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 126,619 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 59,723 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 45.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 186,906 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 45.8% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหึ่ง (long grain parboiled) จำนวน 34,921 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 83,577 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 57,745 ตัน โปแลนด์จำนวน 46,125 ตัน มาเลเซีย 39,673 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,097 ตัน สหราชอาณาจักร 14,762 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

ทางการอินโดนีเซียได้พิจารณาแผนที่จะนำเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (government-to-government (G2G) import deals) จำนวน 1.5 ล้านตันจากไทยและเวียดนาม ก่อนเดือน มี.ค. ปีหน้า เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวในประเทศ ซึ่งในขณะนี้มียางานว่า Bulog ได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามรวม 1 ล้านตันแล้ว ประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 750,000 ตัน และข้าวขาว 5% จำนวน 250,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 500,000 ตัน นั้นจะซื้อจากไทย

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้ลงเหลือ 74.99 ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะมีประมาณ 75.55 ล้านตัน ขณะที่ Bulog จะต้องมียสต็อกข้าวคงเหลือตอนสิ้นปีประมาณ 2 ล้านตัน แต่ขณะนี้ยังมีเพียง 1.5 ล้านตันเท่านั้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2014/15 อินโดนีเซียจะมีการนำเข้าข้าวทั้งหมด (รวมข้าวทุกชนิดที่มีการนำเข้า) ประมาณ 1.7 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวคาดว่าในปีการตลาด 2014/15 จะมีประมาณ 35.76 ล้านตันข้าวสารลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับปีการประเมินก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันก็คาดว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวไปจนถึงช่วงกลางปีการตลาด 2015/16

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1.3 ล้านตันในปีหน้า จากเดิมที่มีการซื้อจากไทยและเวียดนามรวม 500,000 ตัน แล้วหลังจากที่มีรายงานความเสียหายของผลผลิตจากพายุไต้ฝุ่นและภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณดังกล่าวสูงกว่าการคาดหมายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยแผนการดังกล่าวจะมีการพิจารณาโดยสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority council) ในเดือนนี้

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ต.ค. 2558 มีจำนวนประมาณ 2.2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 65 วัน) เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.96 ล้านตันในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.81 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 750,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 67% เมื่อเทียบกับจำนวน 450,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 30.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 22 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 91.8%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 6%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 670,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 520,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 34.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 20 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 780,000 ตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 830,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 35.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 23 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

นาย Han Changfu รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของจีนกล่าวว่า ในช่วงแผนระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 13 (ปี 2559 - ปี 2563) จีนคาดว่าจะเพิ่มการนำเข้าธัญพืชมากกว่าการเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกอย่างไรก็ตามในส่วนของการนำเข้าและข้าวสาลีจีนยังคงมีบริโภคเพียงพอจนถึงปี 2563

นาย Han กล่าวในรายงานช่วงต้นเดือนว่า หลังจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตธัญพืชภายในประเทศในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้จีนมีเป้าหมายเพื่อการผลิตธัญพืชอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก จากการเจริญเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมืองทำให้ความต้องการธัญพืชของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านเมตริกตันในปี 2557 เป็น 700 ล้านเมตริกตันในปี 2563 ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างประมาณ 100 ล้านตันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

จึงมีแผนการนำเข้าเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรกล่าวว่า ในช่วงแผนระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 13 นี้ จีนจะยังสามารถรักษาระดับอาหารหลักโดยเฉพาะข้าวและข้าวสาลีให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ 100% ได้ โดยจะนำเข้าอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ตามปริมาณทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่จริง พวกเรายังมั่นใจว่าประชากรจีนยังสามารถควบคุมปริมาณอาหารโดยเฉพาะอาหารหลักให้เพียงพอต่อการบริโภคได้

นาย Han กล่าวว่าปี 2557 จีนมีปริมาณผลผลิตธัญพืชเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่11 ซึ่งผลผลิตธัญพืชยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกในปี 2558 นอกจากนี้สำนักข่าวธุรกิจจีนรายงานว่าในเวลานี้จีนมีปริมาณธัญพืชสำรองอยู่ที่ 230 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในโลก

นาย Fan Shenggen ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศกล่าวว่า การรายงานของนาย Han นั้นเป็นสัญญาณที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของนโยบายทางการเกษตรของจีน โดยเน้นการพิจารณาโดยรวมของทรัพยากรและสภาพแวดล้อม นาย Fan กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการได้มาซึ่งสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยที่มากเกินไปและมีการใช้ในวงกว้าง ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยมวลรวมและกลไกราคา

นาย Ren Zhengxiao เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐฝ่ายงานธัญพืชกล่าวว่า ผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับธัญพืชของจีนกล่าวว่า การนำเข้าส่งออกจากแหล่งผลิตในต่างประเทศจะต้องมีความสมดุลกับตลาดภายในประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรบางรายมีความเห็นว่าจีนไม่ควรล้าต่อการจัดการที่เพิ่มขึ้นในการพึ่งพาส่งออกต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ Zheng Fengtian อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยเหอหนานของประเทศจีนกล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้าจีนจะเพิ่มการนำเข้าของถั่วเหลือง, ข้าวโพด, เนื้อสัตว์, และนมจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและมักจะมียาต้านการอักเสบสูงกว่า ศาสตราจารย์ Zheng กล่าวต่อว่า นี่จะเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบทั้งสองฝ่าย (win-win strategy) โดยการเพิ่มการนำเข้าถั่วเหลืองจะทำให้จีนมีพื้นที่สำหรับปลูกข้าวและข้าวสาลีเพิ่มขึ้น และเขายังให้ข้อสังเกตว่าจีนไม่ควรพึ่งพาส่งออกต่างประเทศสำหรับการจัดซื้อข้าว โดยกล่าวว่า “มีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะทุ่มเทให้กับการผลิตข้าวและถ้าจีนเข้าสู่ตลาดอย่างกระตือรือร้นในฐานะผู้ซื้อ ความต้องการข้าวของจีนซึ่งมีขนาดใหญ่จะส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น

นาย Cheng Guoqiang นักวิจัยภาคการเกษตรของศูนย์วิจัยพัฒนาสาขาแห่งรัฐกล่าวว่า จีนควรเร่งกลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าเกษตรในระดับโลกและช่องทางการนำเข้าที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของธัญพืช จีนสามารถให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและช่องทางกระจายสินค้าไปยังตลาดโลก ซึ่งถือเป็นการช่วยให้จีนมีช่องทางนำเข้าที่หลากหลายอีกด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## แอฟริกาใต้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) แอฟริกาใต้จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 942,000 ตัน ในปีการตลาด 2014/15 เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะเพิ่มขึ้นเพราะราคาธัญพืชในประเทศทั้งข้าวสาลี และข้าวโพดมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-ส.ค.) แอฟริกาใต้มีการนำเข้าข้าวประมาณ 308,079 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) ความต้องการบริโภคข้าวจะมีประมาณ 970,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 880,000 ตัน เมื่อปีที่ผ่านมามี

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา ราคาข้าวโพดขาวและข้าวโพดเหลืองราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 62% และ 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามี เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญและค่าเงินแรนด์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ข้าวสาลีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามี เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯและภาชนะนำเข้าข้าวสาลีที่สูงขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)